



สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

บุญญิตา ตระกูลยิ่งเจริญ¹

สืบเนื่องจากการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557 หลายข้อ โดยสาระดังกล่าวทำให้ต้องมีการพิจารณาร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้

เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการนี้มีตัวแทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมด้วยสองท่าน และได้มีการให้ข้อเสนอแนะในด้านกลยุทธ์และตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งที่ประชุมรับไปดำเนินการต่อ จากเอกสารการประชุมได้ระบุนกรอบในการจัดทำนโยบายจำนวนมาก ซึ่งขอสรุปเป็นดังนี้

การจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

วิสัยทัศน์

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ที่เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ



ภาพที่ 1 ตัวแทนสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน



พันธกิจ

1. สร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
2. ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงสิทธิการใช้ที่ดินอย่างเป็นธรรมและมั่นคง
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่กับการอนุรักษ์ เพื่อดำรงความสมดุลต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม่ให้มีสัดส่วนร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
 2. ที่ดินของประเทศมีการนำมาพัฒนาและฟื้นฟูให้ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของทรัพยากรดินได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 3. ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน**

กลยุทธ์ที่ 1.1 สงวนและคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ำลำธาร เพื่อรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ 1.2 การกำกับและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ และที่ดินของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และที่ดินของรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กลยุทธ์ที่ 2.3 การปรับตัวและจัดการเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืนในพื้นที่การใช้ที่ดินประเภทชุมชนและประเภทอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ที่ 2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

กลยุทธ์ที่ 2.5 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

กลยุทธ์ที่ 2.6 การเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินต่อผลกระทบและภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

กลยุทธ์ที่ 3.2 บูรณาการการจัดที่ดินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละยุทธศาสตร์ได้กำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งยังคงมีข้อให้ศึกษาและวิเคราะห์โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ต่อไป ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำไปพัฒนาต่อ